

คำอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลตามแบบคำขออนุญาตกระทำการตกลงร่วมกันผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขัน ม.๒๗(๘)

รายการ	ข้อมูลที่กรอก
<p>๑. - ชื่อผู้ประกอบการ</p> <p>- ที่ตั้งสำนักงาน , ที่ตั้งโรงงาน</p> <p>- โดย (นาย/นาง/นางสาว) , ตำแหน่ง</p> <p>๒. ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ</p> <p>๓. ชนิดสินค้า/ บริการ ที่ผลิต / จำหน่าย / ให้บริการ</p> <p>๔. เคยยื่นขออนุญาตหรือไม่</p> <p>๕. สภาพธุรกิจของผู้ขออนุญาต และสภาพธุรกิจในภาพรวมก่อนและหลังกระทำการตกลงร่วมกันผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขัน</p> <p>๖. อธิบายรายละเอียดคุณภาพและราคาของสินค้า/บริการก่อนกระทำการตกลงร่วมกัน</p> <p>๗. อธิบายรายละเอียดการลดคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า/บริการ หลังกระทำการตกลงร่วมกัน</p>	<p>- ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่ขออนุญาต กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อ</p> <p>- สถานที่ตั้งของสำนักงานและ โรงงานของบริษัทผู้ขออนุญาต กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นนิติบุคคลให้กรอกที่อยู่ผู้ขออนุญาต</p> <p>- ระบุชื่อ , ตำแหน่ง ของผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ , หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นต้น</p> <p>- หมายถึงผู้ประกอบการตามมาตรา ๓ ได้แก่ ผู้จำหน่าย , ผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย , ผู้ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย หรือผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจำหน่ายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ</p> <p>- ระบุชนิดของสินค้า/บริการ หลักที่กิจการผลิต/จำหน่าย/ให้บริการ (สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ชนิด)</p> <p>- ให้ระบุว่าเคยหรือไม่เคยยื่นขออนุญาต หากเคยได้รับอนุญาตให้ระบุระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต พร้อมแนบสำเนาหนังสือการได้รับอนุญาต</p> <p>- ให้อธิบายสภาพโดยทั่วไปของผู้ขออนุญาต และในภาพรวม ก่อนกระทำการตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับด้านการตลาด และด้านการเงิน และอื่นๆ เช่น สภาพการแข่งขันทั้งด้านราคา ปริมาณ การส่งเสริมการขาย คู่แข่งขัน ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด ตลอดจนสถานภาพทางการเงิน และการลงทุน เป็นต้น</p> <p>- อธิบายคุณภาพของสินค้า/บริการ ที่มีการตกลงร่วมกัน โดยละเอียดทั้งในด้านรูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ หรืออื่นๆ รวมถึงราคาจำหน่ายของสินค้า/บริการก่อนกระทำการตกลงร่วมกัน</p> <p>- ให้อธิบายรายละเอียดการลดคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาของสินค้า/บริการ ที่มีการตกลงร่วมกันโดยละเอียด ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านรูปร่างลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ คุณสมบัติที่ไม่สามารถมองเห็นได้คุณภาพของสินค้า/บริการ รวมถึงราคาจำหน่ายสินค้า/บริการนั้น อย่างไรบ้าง</p>